

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA H'DRAI**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ia H'Drai, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Công văn số 25/HĐND-TH ngày 08/9/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện, cụ thể: Tại Phụ lục kèm theo.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện theo dõi và thông báo đến cử tri, nơi cử tri có ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Nhàng

Phụ lục: Báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện
(Kèm theo Công văn số /UBND-TH ngày /10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)

Stt	Kiến nghị của cử tri	Nội dung kiến nghị	Kết quả
01	<p>Cử tri: Nguyễn Thị Thanh Diễm – Thôn Ia Dor – Ia Toi</p>	<p>Phân Trạm y tế xã Ia Toi tại thôn Ia Dor không có đội ngũ y bác sỹ trực để chăm sóc sức khỏe ban đầu và cấp phát thuốc cho người dân, khi người dân ốm đau phải đi đò sang Gia Lai để mua thuốc gây tốn kém, khó khăn. Đề nghị các cấp thẩm quyền quan tâm chỉ đạo để giảm bớt khó khăn cho nhân dân.</p>	<p>Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai tiến hành làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri kết quả cụ thể như sau:</p> <p>Về nguồn nhân lực: Số lượng biên chế và người lao động được giao cho Trung tâm Y tế hiện tại thiếu trầm trọng không đáp ứng với công tác phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện, cụ thể đến ngày 30/9/2023 là 55/97 viên chức và người lao động, chưa đạt so với chỉ tiêu được giao theo Thông tư 03/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, dẫn đến tổ chức sắp xếp ở một số vị trí việc làm chưa hợp lý, đa số còn phải kiêm nhiệm. Trung tâm Y tế huyện đã có nhiều văn bản gửi Sở Y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh về việc bổ sung biên chế cho Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai nhưng hiện nay vẫn chưa được bổ sung.</p> <p>Tại địa bàn xã Ia Toi có 01 Trạm y tế địa điểm tại thôn 1 xã Ia Toi và 01 phân trạm thuộc thôn Ia Dor. Tuy nhiên, chỉ có Trạm Y tế xã Ia Toi tại thôn 1 được tổ chức khám, kê đơn cấp thuốc BHYT (có mã cơ sở KCB: 62140) cho người bệnh 24/24 giờ; Phân Trạm thôn Ia Dor chưa có mã khám chữa</p>

			<p>bệnh, chức năng nhiệm vụ chủ yếu là làm công tác y tế dự phòng những ngày tiêm chủng, tập huấn chuyên môn, triển khai các chiến dịch ...cán bộ tại phân trạm về triển khai. Hiện nay, nguồn nhân lực tại Trung tâm y tế và Trạm y tế không đủ nên Trung tâm Y tế không thể tăng cường 01 cán bộ trực tiếp thường trực 24/24 tại Phân Trạm Y tế thôn Ia Đor xã Ia Toi.</p> <p>Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch tăng cường cán bộ y tế xuống khám, chữa bệnh trực tiếp tại các thôn hằng tháng, tuy nhiên do địa bàn rộng, dân cư thưa, giao thông đi lại khó khăn nên có lúc chưa thực hiện được đúng theo kế hoạch. Thời gian tới Trung tâm Y tế huyện sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.</p>
02	Cử tri: Phạm Trần Thuý Huyền – Thôn Ia Đor - Ia Toi	Đề nghị cấp thẩm quyền can thiệp với Chủ đầu tư dự án đường Tỉnh lộ 675A chỉ đạo đơn vị thi công ưu tiên thi công đoạn đường dốc ông Thái vì hiện nay rất lầy lội, gây khó khăn việc đi lại của nhân dân, đặc biệt chuẩn bị vào năm học mới 2023-2024 phụ huynh đưa đón con em đi học hằng ngày.	Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, thông tin, giải quyết những ý kiến, nội dung liên quan cần giải đáp đến cử tri. Qua kiểm tra tại đường Tỉnh lộ 675A “đoạn đường dốc ông Thái” tại Thôn Ia Đor - xã Ia Toi, đến nay đơn vị thi công đã thực hiện thi công xong đoạn đường nêu trên nhằm ưu tiên, đảm bảo cho việc di chuyển, đi lại thuận lợi cho người dân theo ý kiến, kiến nghị.
03	Cử tri: Phạm Trần Thuý Huyền – Thôn Ia Đor	Hiện nay một số hộ dân sinh sống phía cuối Điểm dân cư số 66 (<i>phía đi về Thủy điện Sê San</i>) sử dụng cọc tạm để kéo đường dân điện sinh hoạt, gây mất an toàn	Qua kiểm tra rà soát, có 09 hộ gia đình sinh sống phía cuối Điểm dân cư số 66 thuộc thôn Ia Đor - xã Ia Toi các hộ dân này dựng nhà ở sau khi UBND xã Ia Toi thực hiện thi công đường điện tại điểm dân cư và đang sử dụng các trụ gỗ

	<p>- Ia Toi</p>	<p>trong sử dụng điện, đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nhân dân cột điện để được sử dụng an toàn.</p>	<p>để dẫn đường dây điện nhằm sử dụng, sinh hoạt (<i>đây là đường dây điện thuộc tài sản của cá nhân các hộ dân đang quản lý, sử dụng; Khoảng cách từ điểm cuối trụ điện bê tông đến hộ dân cuối cùng đang sử dụng điện là khoảng 200m</i>). Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đề án sắp xếp, bố trí dân cư và dự án tại điểm dân cư số 66 thuộc thôn Ia Đor - xã Ia Toi (<i>trong đó dự kiến đầu tư hạng mục điện tại điểm dân cư số 66, khi triển khai xây dựng sẽ tiến hành làm đường điện hạ thế, qua đó sẽ đáp ứng các nhu cầu dân sinh</i>).</p> <p>Trong thời gian triển khai các nhiệm vụ nêu trên, nhằm đảm bảo trong công tác quản lý, tuân thủ các quy định an toàn về lĩnh vực điện theo quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, như: Thường xuyên kiểm tra, gia cố trụ tạm, phát dọn cây bụi quanh trụ,...⁽¹⁾.</p>
04	<p>Cử tri: Hà Văn Bắc – Thôn Ia Đor - Ia Toi</p>	<p>Hiện nay công trình đập thủy lợi Ia Hiur đã được đầu tư đường ống cấp 1, cấp 2 nhưng chưa có kênh mương nội đồng để phục vụ nước sản xuất, đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm đầu tư kênh mương nội đồng để phục vụ nước sản xuất.</p>	<p>Công trình thủy lợi Ia Hiur do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư xây dựng, hiện nay hệ thống này chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Để có cơ sở đề xuất cấp thẩm quyền xem xét đầu tư hệ thống thủy lợi nội đồng, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh</p>

⁽¹⁾ Tại biên bản kiểm tra (*có gửi kèm theo*); Đại diện hộ gia đình Cao Xuân Vinh và đại diện nhân dân tại thôn Ia Đor - xã Ia Toi có ý kiến chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, vận động nhân dân tại thôn thực hiện gia cố cột trụ, phát dọn cây bụi thường xuyên để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng điện.

			Kon Tum và Ủy ban nhân dân xã Ia Toi khảo sát thực tế hệ thống tuyến kênh của công trình thủy lợi Ia Hiur đến các vùng tưới tại thôn 9 và điểm dân cư 64 xã Ia Toi. Kết quả khảo sát như sau: tổng diện tích khu tưới khoảng 42,3ha, trong đó: Tại Thôn 9 có 03 vị trí ruộng lúa ² diện tích khoảng 16ha, chiều dài hệ thống kênh dẫn nước (30x40) là 2.060m và các công trình trên kênh; tại điểm dân cư 64, thôn Ia Dor có 09 vị trí ruộng lúa ³ diện tích là 26,3 ha; hệ thống kênh dẫn nước (30x40) là 4.850m. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vốn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức triển khai thi công (trong trường hợp Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư) hoặc phối hợp triển khai thi công (trong trường hợp cấp tỉnh làm chủ đầu tư).
05	Cử tri: Vi Văn Ba – Thôn Ia Dor - Ia Toi	Tại điểm dân cư số 66 thôn Ia Dor được sự quan tâm của cấp thẩm quyền đã đầu tư một giếng khoan phục vụ nước sinh hoạt cho Nhân dân, tuy nhiên hiện nay không đủ nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt,	Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Toi chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan rà soát các Chương trình hỗ trợ, nguồn vốn và có biện pháp để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt

⁽²⁾ Gồm: Vị trí khu tưới số 1: Đầu nối từ điểm cuối của tuyến kênh N2 của công trình thủy lợi Ia Hiur với chiều dài kênh (30x40) khoảng 450m; Vị trí khu tưới số 2: Đầu nối từ hồ thu H6 tuyến kênh N1 của công trình thủy lợi Ia Hiur với chiều dài kênh (30x40) khoảng 750m; Vị trí khu tưới số 3: Đầu nối từ cửa xả S1 tuyến kênh N6-1 của công trình thủy lợi Ia Hiur với chiều dài kênh (30x40) khoảng 860m.

⁽³⁾ Gồm: Vị trí khu tưới nước số 1; số 3 (khoảng 2,5ha): Đầu nối từ cửa tưới số 2 thuộc đường ống chính của công trình thủy lợi Ia Hiur với chiều dài đường ống HPDE D180 là 995m, đường ống HPDE D140 là 855m, hệ thống kênh (30x40) là 600m; Vị trí khu tưới nước số 2 (khoảng 2,5ha): Đầu nối từ cửa tưới số 12 thuộc đường ống chính của công trình thủy lợi Ia Hiur; điểm cuối tuyến kênh N30; cống đầu kênh N32 với chiều dài đường ống HPDE D140 là 540m, hệ thống kênh (30x40) là 650m; Vị trí khu tưới nước số 4; số 6 (khoảng 8ha): Đầu nối từ cống đầu kênh N28 thuộc đường ống chính của công trình thủy lợi Ia Hiur với chiều dài đường ống HPDE D180 là 2.725m, đường ống HPDE D140 là 986m, hệ thống kênh (30x40) là 1550m; Vị trí khu tưới nước số 5 (khoảng 5ha): Đầu nối từ cống tưới số 4 và điểm cuối của tuyến kênh N20 thuộc công trình thủy lợi Ia Hiur với chiều dài đường ống HPDE D140 là 486m, hệ thống kênh (30x40) là 650m; Vị trí khu tưới nước số 7 (khoảng 0.8ha): Đầu nối từ cống tưới số 2 của tuyến kênh N18 thuộc công trình thủy lợi Ia Hiur với chiều dài đường ống HPDE D140 là 263m, hệ thống kênh (30x40) là 200m; Vị trí khu tưới nước số 8; số 9 (khoảng 7,5ha): Đầu nối từ cống tưới số 6 của đường ống chính với chiều dài đường ống HPDE D180 là 2.160m chiều dài đường ống HPDE D140 là 1.532m, hệ thống kênh (30x40) là 1.200m.

		đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm đầu tư thêm nhằm đảm bảo nước sinh hoạt.	của người dân.
06	Cử tri: A Đạt, A Suất, Brô Thị Khánh, Y Hoàng – Thôn Ia Dor - Ia Tơi	Gia đình đã được cấp ở nhưng hiện nay không có giếng nước sinh hoạt và cũng chưa có vòi cấp nước tự chảy, đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm hỗ trợ, đầu tư.	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại điểm dân cư 64 thôn Ia Dor xã Ia Tơi do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Kon làm chủ đầu tư, hiện nay đã đầu tư, lắp đặt 54 trụ, vòi cấp nước/54 hộ gia đình. Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi đã liên hệ với đại diện Ban quản lý, qua quá trình trao đổi cuối tháng 10 năm 2023 đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống ống dẫn và 46 trụ, vòi cấp nước cho các hộ còn lại của điểm dân cư
07	Cử tri: Võ Duy Tụ, Trần Thị Oanh - Thôn 1- Ia Dom	Đề nghị các cơ quan cấp huyện giải quyết dứt điểm việc chôn lấp 17 lô đất đầu giá tại thôn 1 xã Ia Dom.	<p>- Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản, kết luận chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân xã Ia Dom kiểm tra, giải quyết dứt điểm các kiến nghị liên quan đến việc chôn lấp đất đai của các hộ dân tại thôn 1, xã Ia Dom. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Dom và chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, đối thoại với các hộ dân tại thôn 1, xã Ia Dom để có phương án thống nhất xử lý giải quyết dứt điểm theo nội dung được phản ánh; Trong quá trình giải quyết đảm bảo hợp tình, hợp lý, được sự ủng hộ đồng thuận của các hộ dân và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành⁽⁴⁾.</p> <p>- Phương hướng xử lý trong thời gian tới: Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng</p>

⁽⁴⁾ Tại Công văn số 532/UBND-TH ngày 14/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về việc xử lý giải quyết các kiến nghị, phản ánh tại xã Ia Dom.

			Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Ia Dom kiểm tra, vận động giải quyết dứt điểm đối với 07 trường hợp còn lại, đảm bảo hợp tình, hợp lý, được sự ủng hộ đồng thuận của các hộ dân và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
08	Cử tri: Nguyễn Thị Thùy - Thôn 2 – Ia Dom	Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và Ban chỉ huy Quân sự huyện xem xét hỗ trợ, đền bù cây trồng trên đất đối với diện tích thu hồi để xây dựng trụ sở Đại đội C186 từ năm 2017 đến nay chưa được giải quyết cho gia đình.	<p>Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan tiến hành làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả cụ thể như sau:</p> <p>1. Vị trí đất xây dựng Đại đội BB186/Ban CHQS huyện được thực hiện theo Thông báo số 50/TB-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về “thỏa thuận vị trí đất xây dựng Đại đội cơ động huyện Ia H'Drai” do đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND huyện ký. Nội dung báo cáo nêu rõ:</p> <p>Tên lô đất: Đất xây dựng Đại đội cơ động huyện Ia H'Drai.</p> <p>Địa điểm: Thôn 1, xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.</p> <p>Vị trí: Tiểu khu 738, 744.</p> <p>Diện tích: 11 ha.</p> <p>Hiện trạng: Đất lâm nghiệp thuộc UBND xã Ia Toi quản lý.</p> <p>Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.</p>

Ban Chỉ huy Quân sự huyện là đơn vị tiếp nhận bàn giao và sử dụng các công trình được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đầu tư, xây dựng.

(Có Văn bản và sơ đồ kèm theo)

2. Căn cứ Thông báo số 22/TB-UBND ngày 22/4/2015 của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi về việc cấm canh tác đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch trung tâm huyện mới thuộc Tiểu khu 747, 738; Thông báo số 15/TB-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi về việc cấm canh tác đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch trung tâm huyện mới thuộc Tiểu khu 747, 738; Biên bản làm việc của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi với các hộ gia đình về giải quyết đơn thư của các hộ dân làm cây nông nghiệp trên đất quy hoạch công trình Nhà nước *(có Văn bản kèm theo)*.

Một số hộ dân thôn 2, xã Ia Dom canh tác trên đất thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi là vì các hộ gia đình trên là công nhân của Công ty Cao su Sa Thầy, các lô cao su được giao cho công nhân là đất thuộc địa phận xã Ia Toi quản lý, việc các hộ gia đình trồng cây lâu năm trên đất là trái quy định.

Chủ trương cho phép công nhân tận dụng các bờ lô, tụ thủy để trồng cây ngắn ngày nhưng một số hộ gia đình thuộc thôn 2 xã Ia Dom đã trồng cây lâu năm là sai quy định. Ủy ban nhân dân của 02 xã Ia Toi và Ia Dom đã có nhiều buổi làm việc về vấn đề trên, nhưng các hộ vẫn lợi dụng chủ trương để phát quang, mở rộng diện tích để sử dụng vào mục

			<p>đích khác.</p> <p>Đối chiếu với các văn bản liên quan thì các hộ dân không thuộc diện được hỗ trợ, đền bù khi giải phóng mặt bằng.</p>
09	Cử tri: Bùi Văn Quang-Thôn 2 – Ia Dom	<p>Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư đài tưởng niệm ghi công của huyện để cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện có nơi để tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân các ngày kỷ niệm.</p>	<p>Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ huyện Ia H’Drai (<i>Nhà bia và các hạng mục phụ trợ</i>) không thuộc thẩm quyền của huyện. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp và ban hành Văn bản⁽⁵⁾ gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đến nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp cung cấp một số thông tin⁽⁶⁾, Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến cử tri được biết như sau:</p> <p>Dự án Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ huyện Ia H’Drai (<i>Nhà bia và các hạng mục phụ trợ</i>) được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Phê duyệt dự án tại Quyết định số 55/QĐ-SKHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2023; Dự án được giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Chủ đầu tư có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 4.000 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.</p> <p>Đây là dự án cấp bách, là nơi quy tập, thờ tự, tưởng</p>

⁽⁵⁾ Công văn số 1478/UBND-TH ngày 12/9/2023 về việc phối hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII và Công văn số 1631/UBND-TH ngày 02/10/2023 Về việc phúc đáp Công văn số 2010/SLĐTBXH-HCTH ngày 21/9/2023 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

⁽⁶⁾ Tại Công văn số 2010/SLĐTBXH-HCTH về việc phối hợp trả lời tiến độ xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sỹ huyện Ia H’Drai và Công văn số 2099/ SLĐTBXH-HCTH V/v đính chính công văn số 2010/SLĐTBXH-HCTH về việc phối hợp trả lời tiến độ xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sỹ huyện Ia H’Drai

niệm, thể hiện đạo lý, tình cảm “*Uống nước nhớ nguồn*”, “*Đền ơn đáp nghĩa*” của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn huyện Ia H’Drai đối với các thế hệ ông, cha, anh,... đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc. Đồng thời làm nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Do đó sau khi có quyết định Phê duyệt dự án, ngày 14/6/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn 1189/SLĐT BXH-HCTH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin bố trí vốn để thực hiện xây dựng công trình nêu trên. Ngày 22/6/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1749/SKHĐT-TH trả lời về nguồn vốn bố trí dự án như sau: “*Dự án mới được phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-SKHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong khi nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hết cho các đơn vị, địa phương thực hiện ngay từ đầu năm 2023 (tại Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022). Do đó, hiện chưa có nguồn để bố trí cho dự án theo như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn nói trên. Đối với đề xuất của đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong các đợt rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nếu có) để dự án sớm triển khai thực hiện hoặc sẽ tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2024”.*

- Với mong muốn triển khai khởi công xây dựng trong năm 2023 và sớm đưa công trình vào hoạt động phục vụ nhân

			<p>dân trên địa bàn huyện Ia H'Drai, ngày 20/7/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục có Công văn số 1471/SLĐTĐBXH-HCTH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí vốn để dự án đủ điều kiện được triển khai thực hiện trong năm 2023. Tuy nhiên đến nay đơn vị vẫn chưa được bố trí vốn để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo quy định.</p> <p>Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục theo dõi và phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của huyện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án nêu trên.</p>
10	Cử tri: Hà Văn Nhật- Thôn 4 – Ia Dom	<p>Đề nghị cấp có thẩm xem xét, xử lý dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại Thôn 4- Ia Dom, người dân đã làm hồ sơ từ năm 2001 (từ năm 2021) nhưng đến nay chưa được giải quyết xong.</p>	<p>Đến thời điểm hiện tại các hộ gia đình, cá nhân tại thôn 4, xã Ia Dom nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đã trả kết quả cho người dân.</p>